





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

29 ตุลาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>นโยบายการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (Hfocus, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, Newtv, thecoverage, thaitodaynews)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานเปิดงานเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนเพื่อต่อสู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) จากงานวิจัยของ สร.ร่วมกับ WHO พบคนไทยเสียชีวิตด้วยโรค NCDs ปีละกว่า 400,000 ราย รัฐบาลจึงมีนโยบายนำศักยภาพของเครือข่ายสาธารณสุขทุกภาคส่วน รวมถึง อสม. ในการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค NCDs ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม โดยภารกิจสำคัญของ อสม. คือการให้ความรู้ประชาชน จะมีการยกระดับความรู้ลดโรค NCDs เพื่อนำไปสื่อสารต่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เช่น การคำนวณอัตราการเผาผลาญของร่างกายขึ้นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน มุ่งหวังว่าจะลดจำนวนผู้ป่วย และนำเงินที่ลดได้จากผู้ป่วยก็ควรนำกลับมาให้ อสม. ต่อไป</p> <p>-นายเดชอัคร ช่างทอง รมช.สธ. ได้ประชุมหารือเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนมิติสุขภาพสุขภาพแห่งชาติ โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหา NCDs ที่ส่งผลเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1.6 ล้านล้านบาทต่อปี และร่วมมือกันหาแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานตามนโยบายสาธารณสุขด้านสุขภาพขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>การตรวจพบสารตกค้างในองุ่นไซนัสแคท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, Ch.7, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ,)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ Thai-Pan มีการเผยแพร่ข้อมูลการตรวจพบสารพิษตกค้างในองุ่นไซนัสแคทที่กำลังเป็นกระแส ว่า พบสารตกค้างจริงแต่ปริมาณไม่ได้มากเกินกฎหมายกำหนด ทาง สร.และ อย. มีหน้าที่ดูแลและทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี แต่ไม่ใช่การตรวจพบแล้วสร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคม หากข้อมูลที่ได้มีการแสดงออกและเผยแพร่ไปแล้วอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งผู้บริโภคและกระทบต่อเศรษฐกิจ จำเป็นต้องมีความระมัดระวังและผ่านการพิจารณาให้ดี</p> <p>-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย. กล่าวถึงมาตรการควบคุมคุณภาพผักและผลไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยเพิ่มการตรวจสอบสารตกค้างให้เข้มงวดขึ้น รวมทั้งกำหนดค่ามาตรฐานปริมาณสารตกค้างใหม่ ในปี 2568 จะมีการขยายการตรวจสอบสินค้านำเข้าและจำหน่ายภายในประเทศจากเดิม 500 รายการเป็น 4,000-5,000 รายการ พร้อมทั้งร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตรเพื่อกำหนดสารปนเปื้อนเพิ่มเติม ส่วนกรณีเครือข่าย Thai-PAN พบสารปนเปื้อนในองุ่นไซนัสแคท อย. จะสุ่มตรวจใหม่ หากพบว่ามีสารเกินมาตรฐานจะดำเนินการตามกฎหมาย คาดว่าจะทราบผลตรวจภายในสัปดาห์หน้า</p>	
<p>ระบบหน่วยปฏิบัติการแพทย์เฉพาะทางฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (opt-news)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) ว่า กพฉ.อนุมัติจัดระบบหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทางฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ โดยองค์กรเอกชนในพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) และได้ขอให้ขยายบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดข้อจำกัดและเพิ่มการเข้าถึงบริการในพื้นที่ห่างไกล โดยในปี 2566 มีการร้องขออากาศยาน 540 ครั้ง แต่สามารถจัดได้เพียง 220 ครั้ง หรือ 41% ของความต้องการ ส่งผลให้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินไม่ทันเวลา นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่และการดูแลผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อยกระดับอุปกรณ์และบุคลากรให้ครอบคลุมและเท่าเทียม ลดการเสียชีวิตและความพิการ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เตรียมผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ่และมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมือง, mcot, hfocus, voicetv)</p> <p>-นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกฯ และรมว.ดีอี เป็นประธานการประชุม กกก.วัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. รองประธาน เห็นชอบหลักการสร้างความร่วมมือการผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงในระดับอุตสาหกรรม เพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาค และพร้อมสนับสนุนการผลิตวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์ เพื่อใช้ในกลุ่มเป้าหมายในประเทศอย่างครอบคลุม</p>	
<p>ขอบคุณทุกภาคส่วนช่วยเหลือ ผชช. ฝ้าฯรับเสด็จ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, thaigov, hfocus, thailandplus)</p> <p>-นพ.วีรุฒิ อิ่มสำราญ รองปลัด สธ. ขอขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมดูแลพี่น้องประชาชนที่มาฝ้าฯ รับเสด็จขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ภาพรวมมีผู้รับบริการทางการแพทย์กว่า 1.5 หมื่นราย ส่วนใหญ่ขอรับยาตาม/ แอมโมเนีย และมีอาการปวดศีรษะมากที่สุด ส่วนการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน มีทั้งสิ้น 7 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ในจำนวนนี้กลับบ้านแล้ว 5 ราย อีก 2 ราย ยังคงอยู่สังเกตอาการที่ รพ.ศิริราช เหตุจากโรคประจำตัวเดิม โดยทีมแพทย์ให้การดูแลอย่างเต็มที่</p>	
<p>ยืมคนไทยไร้ฟันผุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, prd., โลกวันนี้)</p> <p>-ดร.นพ.ปองพล วรปานิ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงปัญหาสุขภาพช่องปากของคนไทยที่พบว่าทุกกลุ่มวัยมีปัญหาฟันผุ และพบเหงือกอักเสบสูงถึงร้อยละ 80 โดยผู้ใหญ่พบฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษามากกว่าร้อยละ 50 และแนวโน้มการใช้จ่ายสีฟันผสมฟลูออไรด์และแปรงฟันก่อนนอนยังลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิต กรมอนามัย จึงได้ร่วมกับ บ.คอลเกต- ปาล์มโอเล็ฟ (ประเทศไทย) จำกัด และจ.สุโขทัย จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสการดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย ภายใต้แคมเปญ "ยืมคนไทย ไร้ฟันผุ" ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย เพื่อสร้างความรอบรู้แก่ประชาชน โดยมีกิจกรรมตรวจและให้บริการทันตกรรม และนิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากประชาชนทุกกลุ่มวัย</p>	
<p>ก๊าซหัวเราะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, thebangkokinsight, ch3plus)</p> <p>-ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ ออย. เผยว่า ออย. ได้ร่วมกับ จนท.ตำรวจ เข้าตรวจสอบสถานบันเทิงย่านถนนข้าวสาร 2 แห่ง ได้แก่ ร้าน best friend และร้าน boozy พบการลักลอบขายลูกโป่งบรรจุก๊าซหัวเราะ (ก๊าซไนตรัสออกไซด์) เบื้องต้นมีความผิดตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 ฐานขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต และขายยาที่มีได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา พร้อมเตือนการนำก๊าซไนตรัสออกไซด์ไปใช้ในทางที่ผิด สุดคมเพื่อความเพลิดเพลิน อาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน หมดสติ เป็นอันตรายถึงเสียชีวิต เตือนสถานบันเทิงห้ามนำมาจำหน่าย มีความผิดติดคุกสูงสุดถึง 5 ปี</p>	
<p>งบบุ่วยบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, newtv, thebangkokinsight, thecoverage, thailandplus, thaigov)</p> <p>-นพ.ชาญชัย บุษงูอยู่ นพ.สสจ.เลย เผยหลายพื้นที่เกิดความสับสนการจัดสรรงบหลักประกันสุขภาพปีงบประมาณ 2567 และงบกลาง 5,924.3 ล้านบาท เหตุไม่มีการระบุว่าเป็นงบส่วนใด/รายการบริการใด ทำให้จัดสรรงบบุ่วยในจากงบกลางได้ยาก เพราะต้องเหลือจากเบิกจ่ายค่าบริการ 3 รายการก่อน ขอ สบสช.ทำรายละเอียดให้ชัดเจน</p> <p>-สำนักสารนิเทศ สป.สธ. เผยว่า ประเด็นดังกล่าว รมว.สธ. ได้รับทราบปัญหาและให้ความสำคัญกับเรื่องงบประมาณผู้ป่วยในของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงมีนโยบายให้คงอัตราการจัดจ่ายที่ 8,350 บาทต่อ ADJRW รวมถึงผลักดันให้มีการสนับสนุนงบรายจ่ายประจำปี 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ซึ่ง ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อ 17 ก.ย. 67 อนุมัติวงเงิน 5,924.3 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามนโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค "บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่" โดยการเบิกจ่ายจะต้องแล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 67 ที่ผ่านมา</p>	
<p>เตือนผู้ป่วยเบาหวานกินองุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (thaipr, ryt9)</p> <p>-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เตือนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ชอบกินองุ่นให้กินอย่างระมัดระวัง เนื่องจากองุ่นมีน้ำตาลธรรมชาติสูง การกินปริมาณมากอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ แนะนำให้กินองุ่นไม่เกิน 15-20 ผลต่อครั้งหรือประมาณครึ่งถ้วยตวง เพื่อให้ได้รับปริมาณคาร์โบไฮเดรตเหมาะสม และลดผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><u>วันโรคหลอดเลือดสมอง</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ amarintv</p> <p>-นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันที่ 29 ต.ค. เป็นวันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของไทยและทั่วโลก หากเกิดโรคแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีความพิการหลงเหลืออยู่ แนะนำประชาชนตื่นตัวในการป้องกัน ต้องมีความรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน อายุมากขึ้น สูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย ภาวะโรคอ้วน หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ ควรรู้ถึงการป้องกัน การปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง “รู้เร็ว รักษาเร็ว หายไว ห่างไกลอัมพาต”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ. สคร.ที่ 9 นครราชสีมา กล่าวว่า วันที่ 29 ต.ค. ของทุกปี เป็นวันหลอดเลือดสมองโลก ซึ่งโรคหลอดเลือดสมอง เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิตและความพิการที่สำคัญทั่วโลก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับในเขตสุขภาพที่ 9 มีผู้ป่วยรายใหม่ 18,218 ราย สูงสุดที่จ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ โดยโรคหลอดเลือดสมอง แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ สมองขาดเลือด และเลือดออกในสมองหรือเส้นเลือดในสมองแตก เกิดขึ้นได้ในทุกกลุ่มอายุ โดยผู้ที่อายุน้อยกว่า 50 ปีพบมากถึง 15% ป้องกันได้โดยควบคุมระดับความดันโลหิต ระดับน้ำตาล ไขมันในเลือด และควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ลดหวาน มัน ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดดื่มสุรา งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ และงดใช้สารเสพติดทุกชนิด หลีกเลี่ยงความเครียด พักผ่อนให้เพียงพอ ตรวจสอบสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>	
<p><u>ผมร่วงสัญญาณเตือนหลายโรค</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-กรมการแพทย์ เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนสังเกตอาการผิดปกติในร่างกาย โดยเฉพาะปัญหาผมร่วงจำนวนมาก ส่งสัญญาณหลายโรค เช่น เอสแอลอี ไทรอยด์ ซิฟิลิส ตับ ไต หากร่วงต่อเนื่องเกินวันละ 30-50 เส้น ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง</p>	
<p><u>พัฒนา AI Medical Chatbot</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-ทพญ.อรชร ทองบุราณ สถาบันประสาทวิทยา เผยสถาบันประสาทวิทยา รพ.วิมุต และ Agnos health พัฒนา AI Medical Chatbot ให้คำปรึกษาผู้ป่วยเบื้องต้น คัดกรองโรค ส่งต่อเคสเร่งด่วนให้ จนท. ผ่าน Line AN AN Bot ช่วยลดภาระงานบุคลากรแพทย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากทุนวิจัยรพศ.พันธุฯ คาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการต้นปี 2568</p>	
<p><u>ความก้าวหน้าในวิชาชีพ</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-รศ.วรพจน์ พรหมสัตยพรต นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน เผย สำนักงาน ก.พ. ส่งหนังสือตอบกลับมาถึงสภาฯ ชี้แจง 3 ประเด็นเงินประจำตำแหน่งนักสาธารณสุข กำหนดวุฒิสาธารณสุขศาสตร์เป็นวุฒิคัดเลือกบรรจุเป็นนักสาธารณสุขปฏิบัติการ และการนับเวลาเกื้อกูลตำแหน่งนักสาธารณสุข แนะนำสภาฯ ควรหารือไปยัง สธ. เพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนจะมีคำขอ ยกเว้นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด และไกลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบราชการโดยรวม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-สธ. ออกหนังสือแนวทางการพัฒนางานการพยาบาลเพื่อกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพยาบาลที่ต้องการเข้าสู่ตำแหน่งด้วยผลงานการวิจัยที่มีความพร้อม สมบูรณ์และสามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน ตั้งแต่ระดับ สสจ. ระดับองค์กรพยาบาล และระดับบุคคล</p>	
<p><u>ทอดผ้าป่าถวายแสง</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>-รพ.วชิระภูเก็ต จัด “ทอดผ้าป่าถวายแสง” หารายได้สร้างอาคารอาคารรังสีรักษา เป็นอาคาร 6 ชั้น ประกอบด้วย แผนก รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ห้องให้ยาเคมีบำบัด และแผนกผู้ป่วยใน คาดว่าอาคารจะเปิดให้บริการได้ในปี 2569 เพื่อเพิ่มโอกาสการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยจะเป็นศูนย์รังสีรักษาแห่งแรกในพื้นที่อันดามัน โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ กุศลธรรมภูเก็ต ภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้สนใจร่วมสมทบทุนสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “เงินบริจาคเพื่ออาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต” เลขที่ 805-3-11019-3 โดยเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า</p>	

